



จดหมายข่าว

# สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๔ www.mrd.go.th



## ยกระดับบุคลากรสุขภาพได้มาตรฐานสากล รองรับนโยบายสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว

**กระทรวงสาธารณสุข** ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว รองรับการค้าบริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุภาพนานาชาติ โดยภารกิจของกลุ่มบริการทางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุภาพระหว่างประเทศ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐที่มีบริบทและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งมีขีดความสามารถในการให้บริการชาวต่างชาติ โดยหลักการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ ซึ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐดังกล่าว ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุภาพระหว่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติของ



สหรัฐอเมริกา (Joint Commission on Accreditation ; JCI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕๐ คน

**นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์** ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้รับการอบรมความรู้ อันจะทำให้โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการให้บริการชาวต่างชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล ได้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติของสหรัฐอเมริกา เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการเทียบเคียงมาตรฐานสากล เนื่องจาก JCI เป็นมาตรฐานสากลที่มีข้อกำหนดที่สำคัญในการรับรองโครงสร้างการดูแลและรักษาสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ **สิทธิของผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วย และการควบคุมการติดเชื้อ** โดยมาตรฐานเหล่านี้มุ่งเน้นที่การปฏิบัติขององค์กรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลผู้ป่วย รูปแบบการดำเนินการโดยการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐานสากลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (TITC) ซึ่งเป็นคลังความรู้ของประเทศ

ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการอบรม **น.ต.พ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์** รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตร “**ผู้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติของสหรัฐอเมริกา (Joint Commission on Accreditation: JCI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔**” อีกด้วย ...



# อบรมการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

**พันธกิจ**ของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ นอกจากจะดำเนินงานตามกฎหมายหลัก ๒ ฉบับ (พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว สิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ นั่นคือ การติดตาม ควบคุม กำกับกับดำเนินงานตามกฎหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลเอกชน รวมทั้งประเภท จำนวน ๑๗,๙๙๓ แห่ง และผู้ประกอบการโรคศิลปะ / ผู้ประกอบวิชาชีพ รวม ๑๑ สาขา / ศาสตร์ จำนวน ๕๔,๖๗๔ ราย โดยผู้รับผิดชอบส่วนกลาง คือ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ในส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าว บุคลากรต้องมีความรู้ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้สามารถนำข้อมูลไปติดตามเพื่อประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการวางแผนหรือประเมินสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนได้อีกด้วย ดังนั้น สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงได้จัดทำ**โครงการอบรมพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ** เพื่อให้บุคลากรของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จำนวน 44 จังหวัด) ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพักพิง อิงตาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อสำคัญ อาทิ “การบันทึกข้อมูลให้ง่าย สะดวกใช้งาน ในสไลด์ คมส. สู่สากล” โดย นาวาโท ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดชะ เป็นต้น



## บทบรรณาธิการ

**นโยบาย**การพัฒนาสาธารณสุขเพื่อ การท่องเที่ยวของกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพเป็นหลัก ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ที่กรมฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพ ระหว่างประเทศดูแลรับผิดชอบ และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรับรอง มาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติของสหรัฐอเมริกา (Joint Commission on Accreditation ; JCI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพราะการพัฒนาคนนั้นมีส่วน สำคัญที่จะทำให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับเรื่องของการพัฒนา บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ สำนักฯ ได้จัดอบรมในโครงการอบรมพัฒนาการจัด เก็บข้อมูลและการประเมินผลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรของทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น รายละเอียดทั้งสองเรื่องพร้อมสาระต่างๆ ติดตาม ได้ในจดหมายข่าว สพรศ. ฉบับนี้...

กองบรรณาธิการ



## โฆษณาบนถุงยา

ในแวดวงโฆษณาปัจจุบัน นอกจากป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ แล้ว อะไรที่เป็นพื้นที่ ที่คนเห็นได้ชัด เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ไม่เว้นแม้แต่บนถุง ใส่ยาของโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ เพราะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการจะต้องเห็น อย่างน้อยก็ก่อนหยิบยาในถุง และเป็นประเด็นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีข้อหารือมายังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล ถึงข้อความโฆษณาบน ถุงใส่ยาของคลินิกเวชกรรมทั่วไปแห่งหนึ่ง ความว่า

- **ดูแลผิวหนัง** : ลีวา ฝ่า กระ หนาใส ลดริ้วรอย โบท็อกซ์ คอลลาเจน โอโซนโต โฟโน ฯลฯ
- **ปลูกผม** : ผมร่วม ผมบาง ศีรษะล้าน รังแค แผลเรื้อรัง
- **ลดเฉพาะส่วนได้ผลแน่นอน** : คาร์บ็อกซี เมโสเธราพี แวกคูอัม อบอินฟาเรด
- **ศัลยกรรมตกแต่ง** : เสริมจมูก ฉีดจมูก แก้มหนังตาหย่อน แก้วรอยแผลเป็น
- **โรคทั่วไป ลดน้ำหนัก ด้วยยาของ อย.**

คณะกรรมการฯ ได้มีมติว่า คำว่า **โบท็อกซ์ (Botox)** เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยาชีววัตถุ ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษที่จะต้องขออนุญาต โฆษณาตาม พ.ร.บ. ยา / **ลดเฉพาะส่วนได้ผลแน่นอน** เป็นข้อความโฆษณาโอ้อวดเกินจริง / **เมโสเธราพี (Mesootherapy)** ยังไม่มีผล การรับรองความปลอดภัย **โรคทั่วไป ลดน้ำหนัก ด้วยยาของ อย.** เป็นข้อความโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดได้ และ **อย.** ไม่นุญาตให้แสดงชื่อยา บนถุงใส่ยา ดังนั้น ข้อความบนซองยาดังกล่าวถือว่าเป็นข้อความโฆษณา และเน้นไปทางการรักษาโรคเฉพาะทางผิวหนัง แต่ได้รับอนุญาต เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไป จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ข้อ ๔, ๔.๔



# คลินิกทำแท้งเถื่อนยังเกลื่อนเมือง

โดย ชาตรี พินโย กลุ่มกฎหมายและคดี



การจับกุมคลินิกทำแท้งเถื่อนของกระทรวงสาธารณสุขยังคงดำเนินต่อไป เพราะไม่ว่าจะเข้มงวด กวดขันกันหนักขนาดไหน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงมีผู้กระทำความผิดทั้งทางโลก คือ การละเมิดกฎหมาย และ ทางธรรม คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และ

นายภัทร แจ้งศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ได้ร่วมกับกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เข้าตรวจค้นหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย ๕๔ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หลังได้รับแจ้งว่ามีการทำแท้งเถื่อน จากการตรวจค้นในครั้งนี้นำผู้ต้องหา ๒ ราย ซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกัน โดยสามีอายุ ๕๗ ปี ภรรยา อายุ ๔๗ ปี พบยาสดที่ใช้สำหรับทำแท้ง และหลักฐานการรับเงินค่าทำแท้ง ในเบื้องต้นพบความผิด ๔ ข้อหา คือ ๑) พยายามทำแท้งเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี ๒) การประกอบกิจการและดำเนินการ สถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๖ หมื่นบาท ๓) ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมโดยไม่ได้รับขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบาท ๔) จำหน่าย ยาที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาต...



## เกาะติดสนามสอบผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๕๔

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จัดการสอบ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยรายละเอียดดังนี้



- ประเภทการผดุงครรภ์ไทย มีผู้เข้าสอบ ๑,๕๘๖ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๑,๙๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔
- ประเภทเวชกรรมไทย ๑ มีผู้เข้าสอบ ๑,๓๖๕ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๒,๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๓
- ประเภทเวชกรรมไทย ๒ มีผู้เข้าสอบ ๑,๓๕๕ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๒,๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๗
- ประเภทเภสัชกรรมไทย มีผู้เข้าสอบ ๒,๓๑๙ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๒,๘๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๕
- การนวดไทย มีผู้เข้าสอบ ๒,๒๓๙ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๒,๔๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓

รวมทุกประเภท สมัครสอบ ๑๑,๕๗๐ คน มีผู้เข้าสอบ ๙,๖๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๓



# ปฏิทินข่าวสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

เดือนพฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ลำดับ	ชื่อ กิจกรรม/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	วัน-เดือน-ปี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติของสหรัฐอเมริกา (JCI) ประจำปี ๒๕๕๔	๑. คลินิก ๒. AMBULATORY CARE	๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๔	Medical Hub ๐๒-๕๙๐-๑๙๙๗ ต่อ ๗๐๑-๗๐๒
๒	โครงการพัฒนาระบบการจัดทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทย	๑. สถานพยาบาลภาครัฐ ๒. เอกชน ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ผู้แทนประกันสังคม ๕. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓ มิ.ย. ๒๕๕๔	Medical Hub
๓	โครงการประชุมนานาชาติด้านการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ ครั้งที่ ๑	๑. ผู้ให้บริการสุขภาพ ๒. ผู้สนใจ	๑๐-๑๒ ก.ค. ๒๕๕๔	กรม สบส. + TITC ม.มหิดล
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการพัฒนาแบบ PPP ในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย (Pre-International From)	๑. หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ๒. ผู้แทนต่างประเทศ	ก.ค. ๒๕๕๔	Medical Hub
๕	โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ (งานมหิดลเนลท์แคร์ 2011)	๑. บุคลากรสุขภาพ ๒. ประชาชนทั่วไป	๑๖ - ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรม สบส. + บริษัท มหิดล จำกัด (มหาชน)
๖	โครงการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานพยาบาลภาคเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเครื่องมือแพทย์ของสถานพยาบาล จำนวน ๔๐๐ คน ๒. นักวิชาการ สพรศ. ๒๐ คน	ระยะเวลา ๒ วัน (ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๔)	กลุ่ม สถานพยาบาล
๗	การรับสมัครและการสอบความรู้ข้อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔	ผู้มีคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐	- รับสมัคร ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - วันที่สอบ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.	กลุ่มการประกอบ โรคศิลปะ
๘	โครงการสอบความรู้ข้อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๕๔	ผู้สมัครสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย และประเภทการนวดไทย ประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน	- กำหนดวันสอบ วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติเวชกรรมไทย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติเภสัชกรรมไทย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบปฏิบัติการนวดไทย	กลุ่มการประกอบ โรคศิลปะ แพทย์แผนไทย - สถานที่สอบ ใน กทม.



สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ ๓๘/๒๕๕๒  
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข

- ☞ **คำขอบ :** สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- ☞ **วัตถุประสงค์ :**
  - ๑) เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอนโยบาย แนวคิด ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  - ๒) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความก้าวหน้าของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
  - ๓) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ
- ☞ **บรรณาธิการ :** นพ.จรุฑา กรัณนิ์รวิวงศ์
- ☞ **ผู้ช่วยบรรณาธิการ :** นางสายสุนีย์ ชัยชนะ  
นางธนัชพร สิริยานนท์
- ☞ **กองบรรณาธิการ :** หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. ๐-๒๕๕๙๐-๑๙๙๗ โทรสาร. ๐-๒๕๕๙๐-๑๓๓๓  
Website : www.mrd.go.th